

## **Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 3/2017**

**001. PV/ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, làm việc tại tỉnh Điện Biên// Nhân Dân.- Số 22441.- Ngày 14/3/2017 - Tr.1+4**

Ngày 13-3, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên. Tham dự buổi làm việc có các Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng QH; Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH; Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH; Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Báo cáo Chủ tịch QH, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cho biết: Tỉnh thuộc khu vực miền núi Tây Bắc, có diện tích tự nhiên 9.562,9 km<sup>2</sup>, có 360 km đường biên giới tiếp giáp Lào và 40,86 km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc, có 19 dân tộc sinh sống. Năm 2016, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế Điện Biên có nhiều khởi sắc, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 6,68% so năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách vượt dự toán, lần đầu tiên đạt số thu trên địa bàn hơn 1.000 tỷ đồng...

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng được về thăm và làm việc tại Điện Biên đúng dịp tỉnh tổ chức Lễ hội Hoa ban và Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ V nhân kỷ niệm 63 năm Ngày mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng chí đánh giá cao và biểu dương những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Tuy nhiên, Điện Biên vẫn là tỉnh nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, điều kiện cơ sở vật chất cho phát triển kinh tế còn thiếu, chưa đồng bộ. Trong khi tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển. Trước hết, Điện Biên có nhiều sản phẩm nông, lâm, thủy sản chất lượng cao, đặc biệt là tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch. Điện Biên Phủ là địa danh được cả thế giới biết đến. Công tác quy hoạch cần được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực; đặc biệt tập trung vào quy hoạch các ngành có lợi thế cạnh tranh và có nhiều tiềm năng để phát triển như nông, lâm nghiệp, du lịch lịch sử, du lịch văn hóa và du lịch sinh thái. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế và sức cạnh tranh của một số sản phẩm có tính cạnh tranh cao. Tăng cường phối hợp trong quản lý, bảo vệ, nâng cao hiệu quả phát triển rừng.

Chủ tịch QH nhấn mạnh, tỉnh cần tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, tạo bước đột phá trong việc thu hút khách du lịch đến với tỉnh Điện Biên.

Tỉnh cần bám sát nghị quyết, chủ trương, đường lối, kết luận Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư về Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc, vùng trung du miền núi

phía Bắc nói chung, Nghị quyết của QH về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, tất cả những chính sách về an sinh xã hội đã ban hành; cần phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, giá trị cao; nghiên cứu học tập và tổ chức sản xuất khoa học, hiệu quả hơn, phù hợp với đặc điểm, lợi thế của từng vùng của từng địa bàn.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Điện Biên phải coi trọng và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước, thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo và giải quyết dứt điểm tồn đọng trong thực hiện những chương trình chính sách cho đồng bào. Rà soát lại chính sách an sinh, chính sách với đồng bào dân tộc, việc thực hiện các cơ chế, chính sách làm tốt công tác sau tái định cư thủy điện, ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép, phòng chống tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ các cơ quan hữu quan cần xem xét cụ thể những kiến nghị của Điện Biên về phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Qua đó, giúp Điện Biên đạt được mục tiêu trở thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc.

## **002. T.DU'ONG/ Không thể để Điện Biên nghèo mãi// Đại đoàn kết.- Số 73.- Ngày 14/3/2017 - Tr.2**

Đó là lưu ý được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đưa ra khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên, ngày 13/3.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, ông Trần Văn Sơn- Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cho biết: Tổng thu ngân sách địa phương năm 2016 đạt 7.425 tỷ đồng, vượt 10,8% dự toán giao. Đây cũng là năm đầu tiên tỉnh Điện Biên đạt mức thu ngân sách trên địa bàn 1.000 tỷ đồng. Tuy vậy, Điện Biên vẫn là tỉnh có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thấp kém, nguồn vốn đầu tư phát triển chủ yếu phụ thuộc vào Trung ương, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những kết quả mà Điện Biên đã đạt được; tuy nhiên Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ hiện Điện Biên đang có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất nước, cơ sở hạ tầng thiếu. Tuy thế Điện Biên cũng có lợi thế về tiềm năng để phát triển, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Điện Biên có thể nghèo về kinh tế, nhưng không nghèo về văn hóa.

Nhấn mạnh, Việt Nam chỉ có một địa danh Điện Biên Phủ thì không thể để Điện Biên nghèo mãi, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Điện Biên phải chú ý quảng bá du lịch và thực hiện các mô hình trong phát triển nông nghiệp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

“Điện Biên cũng có những nét tương đồng với Lai Châu hay các tỉnh Tây Bắc, nhưng Điện Biên là nơi hội tụ nhiều danh lam thắng cảnh, du lịch di tích lịch sử, sinh thái và hội tụ các dân tộc đặc sắc, đây là đặc điểm để khai thác du lịch văn hóa phù hợp. Vì thế tỉnh phải thực hiện đa dạng các loại hình du lịch”- Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu, trong xây dựng nông thôn mới Điện Biên phải kết hợp với xóa đói, giảm nghèo; đầu tư cho đồng bào phát triển sản xuất, giữ vững ổn định chính trị, an ninh biên giới nhằm ngăn chặn những âm mưu chống phá

của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc; rà soát chính sách an sinh xã hội để chăm lo tốt hơn cho người dân; ngăn chặn tệ nạn vượt biên trái phép cũng như các tệ nạn ma túy, tội phạm ma túy.

Trước các kiến nghị của lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ, ngành hữu quan, các Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời. Về cơ chế chính sách, Chủ tịch Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tổng hợp cụ thể những kiến nghị của các tỉnh miền núi để kịp thời có những điều chỉnh về mặt pháp luật.

Với đề nghị mở rộng sân bay, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thực hiện theo đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ, theo quy hoạch hàng không. Song, khi chưa có đường cao tốc thì đầu tư cho hàng không đối với Điện Biên là vô cùng cần thiết, chưa làm được to thì cũng phải nâng cấp sân bay hiện có.

Về vấn đề ngân sách đang còn thiếu cho các dự án tái định cư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Ủy ban Tài chính Ngân sách xem xét lại vấn đề này, đồng thời Bộ Tài chính cũng làm đề xuất để Chính phủ làm Tờ trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

### **003. PV/ Điện Biên cần phát huy thế mạnh, liên kết để phát triển du lịch // Công an nhân dân.- Số 4248.- Ngày 14/3/2017 - Tr.1**

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên, sáng 13-3, tại thành phố Điện Biên Phủ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên.

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn cho biết Điện Biên có 19 dân tộc anh em. Là tỉnh miền núi Tây Bắc, trong những năm qua, sản xuất nông, lâm nghiệp được duy trì và có bước phát triển khá. Các loại cây công nghiệp dài ngày như cà phê, cao su, chè tiếp tục được phát triển, mở rộng theo quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, toàn tỉnh có 5.172ha cao su, 4.051ha cà phê và 60ha chè. Một số diện tích vườn cây cao su trồng năm 2008 đã bắt đầu mở cạo cuối năm 2016, cho kết quả khả quan.

Ghi nhận những kết quả kinh tế-xã hội mà Điện Biên đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội cho rằng Điện Biên đã tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh như phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển du lịch, bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế-xã hội. Nổi bật trong bức tranh tổng thể là hoạt động thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá, năm 2016 vừa qua khu vực dịch vụ chiếm tới hơn 48%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 8.047 tỷ đồng, tăng 11,69% so với năm trước, đạt gần 94% kế hoạch. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận trong năm 2016 vừa qua, số thu trên địa bàn đã đạt trên 1.017 tỷ đồng, vượt 10,8% dự toán giao, là năm đầu tiên tỉnh Điện Biên đạt mức thu ngân sách trên địa bàn vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Điện Biên cần bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ gắn với du lịch. Với một tỉnh có

19 dân tộc anh em sinh sống có những nét bản sắc văn hóa đa dạng. Hoa ban được xem là biểu trưng cho cả vùng Tây Bắc, Điện Biên cũng cần quan tâm hơn nữa trong việc mở rộng diện tích loài hoa này, góp phần làm đẹp cảnh quan cũng như tạo nên nét đặc thù. Từ đó, tình liên kết với các địa phương, doanh nghiệp quảng bá để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Điện Biên cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, kêu gọi các nhà đầu tư theo hình thức BOT (hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), BT (hợp đồng xây dựng - chuyển giao) trong xây dựng cơ sở hạ tầng để cùng khai thác du lịch.

Nhấn mạnh là tỉnh vẫn còn nghèo và khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo còn cao, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Điện Biên cần bám sát Nghị quyết, chủ trương, kết luận của Trung ương, của Ban Bí thư về khu vực Tây Bắc nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng, có những nỗ lực phát huy thế mạnh của mình, tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình, dự án trọng điểm, phấn đấu đạt mức trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội là yếu tố rất quan trọng để đồng bào yên tâm phát triển kinh tế, hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần. Thời gian tới, Điện Biên cần chú trọng triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, đồng thời coi trọng và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước, thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo và giải quyết dứt điểm tồn đọng trong thực hiện những chương trình, chính sách cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

#### **004. VĂN NGHIỆP CHỨC/ Về với người dân vùng biên giới// Nhân Dân.- Số 22441.- Ngày 14/3/2017 - Tr.1+4**

Về thăm đồng chí, đồng bào các bản, làng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới của hai tỉnh vùng Tây Bắc: Lai Châu và Điện Biên, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác lắng nghe tâm tư, nguyện vọng người dân từ cơ sở, từ đó xem xét đưa ra những quyết sách tạo nên động lực phát triển tại các địa bàn chiến lược, xung yếu.

#### **Lòng dân vùng phen dậu**

Điểm đến đầu tiên là Đồn Biên phòng Pa Tần thuộc xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ. Đồn hiện đang quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài gần 13km, gồm có sáu mốc giới và phụ trách xã biên giới nơi có 885 hộ, 4.010 người dân bốn dân tộc Kinh, Thái, Mông, Mảng cùng chung sống. Đến nay vẫn còn 345 hộ nghèo, 93 hộ cận nghèo. Thời gian qua, các thế lực thù địch, lợi dụng nhận thức hạn chế của đồng bào các dân tộc, nhất là đồng bào Mông, đã tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc quần chúng nhân dân di, dịch cư tự do, tuyên truyền thành lập “Nhà nước riêng”, tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật. Bên cạnh đó, hoạt động của các loại tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp ở địa bàn khu vực biên giới. Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng qua công tác phối hợp, đã xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Phong trào quần chúng tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh - trật tự xóm, bản khu vực biên giới đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Nhìn chung tại các huyện, xã biên giới Đoàn về thăm, cấp ủy, chính quyền đã và đang nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của người dân. Chính quyền các cấp phối hợp các ngành giải quyết tốt các vụ việc phức tạp về an ninh - trật tự; giải quyết kịp thời vấn đề lợi dụng tôn giáo, dân di cư tự do, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động tuyên truyền lập “vương quốc Mông”... Ra thăm vườn rau tăng gia sản xuất và khu chuồng trại của bộ đội khu vực tuyến đầu biên giới, qua lắng nghe kiến nghị, đề xuất cụ thể, Chủ tịch QH nhấn mạnh, lực lượng biên phòng ngoài thực hiện tốt các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cần thường xuyên quan tâm giúp đỡ bà con các dân tộc phát triển kinh tế, “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”. Đồng chí nêu rõ: Xây dựng thể trận lòng dân, tình quân dân gắn bó, khăng khít là phải bằng những việc làm rất cụ thể, chân thành, từ đó được nhân dân ủng hộ, giúp đỡ. Những cột mốc bằng xi-măng, cột thép không thể nào bền vững bằng lòng dân! Bộ đội chăm lo, giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống, sản xuất, đó chính là sức mạnh lòng dân - những cột mốc vững chắc nhất!

### **Khai thác thế mạnh địa phương**

Tại các buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của QH, Văn phòng QH, một số Ủy ban của QH đã phân tích, làm rõ thêm phương hướng hiện thực hóa kế hoạch phát triển dựa trên tiềm năng, lợi thế về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn hai tỉnh. Những năm qua, thực hiện các nghị quyết của QH, sự chỉ đạo của Chính phủ, các tỉnh trong khu vực Tây Bắc đạt kết quả tăng trưởng khá. Tuy nhiên, các đại biểu chỉ rõ, nếu các tỉnh không thay đổi cơ cấu phát triển kinh tế đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường, với đòi hỏi cao hơn về sự linh hoạt, thích ứng, năng động, sáng tạo trong quản lý điều hành, lập kế hoạch, thì sẽ khó có những bước đột phá.

Một loạt “đầu bài” đặt ra đối với hai tỉnh nói riêng, khu vực Tây Bắc nói chung. Đó là, đòi hỏi về phát triển cơ sở hạ tầng giao thông; phát triển nông nghiệp theo mô hình tích tụ ruộng đất; xây dựng chuỗi giá trị cho các sản phẩm, tìm “đầu ra”, liên kết “các nhà” trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Điện Biên, Lai Châu đều có điểm chung tiềm lực tự nhiên rất lớn về không gian phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, tài nguyên nước lớn, khí hậu thuận lợi đủ điều kiện để phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao.

Tuy vậy, khó khăn, thách thức lâu nay, ngoài nguồn lực từ T.Ư và tại chỗ, từ doanh nghiệp trong và ngoài nước, còn là hạn chế về trình độ điều hành, quản lý của đội ngũ cán bộ. Ngay tại cộng đồng, tỷ lệ hộ nghèo cao, một bộ phận không nhỏ người dân chưa tự phấn đấu vươn lên thoát nghèo, thậm chí ý lại không muốn thoát nghèo... Đồng chí Lê Đức Dục, Bí thư Huyện ủy huyện miền núi biên giới Nậm Nhùn, lãnh đạo các đơn vị Biên phòng Pa Tần (Lai Châu), Tây Trang (Điện Biên) thẳng thắn đề đạt với Chủ tịch QH, QH, lãnh đạo các bộ, ngành cần quan tâm hỗ trợ nguồn vốn để phát triển hệ thống giao thông nông thôn, đường biên giới, hệ thống điện lưới quốc gia đến các thôn, bản, có cơ chế ưu đãi khuyến khích và kêu gọi các nhà đầu tư. Đề nghị QH, Chính phủ xem xét sớm ủng hộ các đề án đối với các khu, điểm tái định cư thủy điện, đề án xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người, khu vực biên giới...

Về sửa đổi chính sách khoanh nuôi, bảo vệ và trồng rừng, tỉnh Lai Châu kiến nghị, hiện nay, định mức hỗ trợ trong chính sách khoanh nuôi, bảo vệ rừng còn thấp so

với yêu cầu thực tế. Chủ tịch QH cho rằng, lâu nay vấn đề “tích thủy” đã được quan tâm. Về lâu dài cần chú trọng vấn đề “sinh thủy” như thế nào. Đó chính là bằng cách bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn. Các cơ quan chức năng cần nghiên cứu thay đổi, bổ sung chính sách để khuyến khích nhân dân bảo vệ và phát triển rừng, không những thoát nghèo mà còn vươn lên khám phá từ rừng. Chủ tịch QH nhấn mạnh: QH sẽ xem xét nghiên cứu, điều chỉnh chính sách ưu tiên một số tỉnh ở khu vực đầu nguồn như khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc. Bởi lẽ, rừng chính là yếu tố bảo đảm an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, an ninh lương thực không chỉ cho địa phương mà còn cho cả vùng hạ du rộng lớn, phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước.

Tháng ba, ngược miền Tây Bắc qua những sườn núi cao chênh vênh giăng giăng sương bạc và mây mù. Vạt rừng hoa ban, hoa đào ven đường vẫn bung nở chưa thôi. Miền biên ải xa xôi dù nghèo khó vẫn đậm đà lãng mạn, mộng mơ say đắm lòng người. Ngay chân công trình thủy điện Nậm Nhùn, Chủ tịch QH rất cảm động và trân trọng đón nhận chiếc khăn piêu dân tộc Thái, chiếc khèn dân tộc Mông, thể hiện cử chỉ và tình cảm đặc biệt của bà con nơi đây.

#### **005. VŨ THU/ 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND// Quân khu 2.- Số 938.- Kỳ 4 tháng 3-2017.- Ngày 23/3/2017 - Tr.5**

Tại huyện Đông Văn (Hà Giang), Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang phối hợp với Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016-2021. Đại diện Đoàn ĐBQH, Thường trực, các Ban HĐND 14 tỉnh tham dự hội nghị gồm: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Bắc Cạn, Hòa Bình, Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Hà Giang.

Tại hội nghị, ý kiến tham luận của các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi về một số vấn đề: Hoạt động giám sát của HĐND và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát, cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động giám sát; mối quan hệ phối hợp giữa Đoàn ĐBQH và HĐND trong quá trình giám sát tại địa phương; kinh nghiệm trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát; cách thức tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp tại các phiên họp của Thường trực HĐND các cấp...

#### **006. QUANG THẮNG/ Khảo sát về thực hiện hình thức dân vận// Quân đội nhân dân.- Số 20100.- Ngày 20/3/2017 - Tr.1+2**

Từ ngày 15 đến 18-3, Đoàn công tác Cơ quan Bộ Quốc phòng do Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị (TCCT) chủ trì phối hợp với Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) và Cục Tổ chức, TCCT tiến hành khảo sát tại một số đơn vị trong toàn quân về “tiếp tục duy trì hình thức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận”.

Đoàn công tác đã tiến hành lấy phiếu điều tra xã hội học và làm việc với cấp ủy, chỉ huy các đơn vị: Trường Sĩ quan Chính trị; Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2); Bộ CHQS tỉnh Điện Biên và Lữ đoàn Bộ binh 82 (Quân khu 2).

Đoàn công tác đã nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo và đề xuất chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận. Theo đó, để góp phần tăng cường và đổi mới công tác dân vận củ quân đội theo tinh thần các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Quân ủy Trung ương, đồng thời phù hợp với thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ theo Luật Nghĩa vụ quân sự, chỉ huy các đơn vị đề nghị: Cần tiếp tục thực hiện hình thức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. Nội dung này cần đưa vào Chỉ lệnh huấn luyện hằng năm. Thời gian thực hiện đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận đối với đơn vị chủ lực đủ quân từ 20 đến 30 ngày; đối với học viện, nhà trường từ 7 đến 10 ngày. Căn cứ vào nhiệm vụ, đặc điểm tình hình, các đơn vị tự xác định thời điểm thực hiện, báo cáo cấp trên phê duyệt và cần làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương và đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn để xác định địa điểm hành quân dã ngoại làm công tác dân vận phù hợp...

**007. QUANG THẮNG/ Bộ đội hành quân dã ngoại làm công tác dân vận Hình thức phù hợp, nội dung thiết thực// Quân đội nhân dân.- Số 20109.- Ngày 29/3/2017 - Tr.1+3**

Có dịp cùng Đoàn công tác cơ quan Bộ Quốc phòng do Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị (TCCT) chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát về “Tiếp tục thực hiện hình thức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận”, chúng tôi ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất mong muốn tiếp tục thực hiện hình thức dân vận hiệu quả này của quân đội trong thời gian tới.

**Vận dụng linh hoạt, hiệu quả**

Mở đầu buổi làm việc với cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Chính trị lấy ý kiến về tiếp tục thực hiện hình thức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận (CTDV), Đại tá Phạm Trọng Thắng, Trưởng phòng Dân vận, Cục Dân vận, TCCT, Phó trưởng đoàn công tác nói rõ về mục đích, ý nghĩa của việc khảo sát.

Theo đó, từ năm 2007 trở về trước, khi Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) quy định thời gian phục vụ tại ngũ của binh sĩ là 24 tháng, trong Chỉ lệnh huấn luyện hằng năm của Bộ Tổng tham mưu (BTTM) có quy định rõ thời gian hành quân dã ngoại làm CTDV (với bộ đội chủ lực là 1 tháng, bộ đội địa phương là 2 tháng). Đến năm 2007, khi Luật NVQS sửa đổi năm 2005 có hiệu lực, quy định thời gian phục vụ tại ngũ của binh sĩ rút xuống còn 18 tháng, nên cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đề xuất không thực hiện hành quân dã ngoại làm CTDV, thay vào đó là hình thức kết hợp huấn luyện dã ngoại, diễn tập chiến thuật với làm CTDV. Hình thức này được áp dụng và duy trì cho đến nay. Tuy nhiên, từ năm 2016, Luật NVQS năm 2015 có hiệu lực, quy định thời gian phục vụ tại ngũ của binh sĩ là 24 tháng, các đơn vị có điều kiện thuận lợi hơn về thời gian để giúp địa phương xây dựng cơ sở chính trị địa bàn, xây dựng nông thôn mới...

Từ sự gợi mở của đồng chí Phó trưởng đoàn công tác, nhiều cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường phát biểu ý kiến, đề nghị nên tiếp tục thực hiện hình thức hành quân dã ngoại làm CTDV. Tuy nhiên, các ý kiến cũng phân tích, đóng góp về sự vận dụng linh hoạt của hình thức kết hợp huấn luyện dã ngoại, diễn tập chiến thuật với làm CTDV (hiện đang áp dụng). Đại tá Nguyễn Đức Rinh, Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Chính trị cho rằng: Thực tế, từ năm 2007 đến nay, tuy

không có trong chỉ lệnh huấn luyện, nhưng hình thức hành quân dã ngoại làm CTDV vẫn được các đơn vị vận dụng thực hiện thông qua các đợt hành quân giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn... Đối với Trường Sĩ quan Chính trị, nhà trường thường tổ chức tốt các hoạt động giúp dân trong ngày nghỉ, giờ nghỉ và thông qua hoạt động hè tình nguyện làm CTDV. Với thời gian từ 7 đến 10 ngày, học viên hành quân làm CTDV, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân, đạt hiệu quả tốt; nhiều tập thể, học viên được cấp ủy, chính quyền địa phương khen thưởng.

Còn theo Đại tá Nguyễn Khoa Điềm, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 2, từ năm 2007 đến năm 2016, các đơn vị trong quân đoàn đã vận dụng linh hoạt việc kết hợp huấn luyện dã ngoại, diễn tập chiến thuật với làm CTDV. Khi có công việc cần giúp đỡ nhân dân phòng, chống thiên tai, bão lũ, xây dựng công trình nông thôn, đơn vị báo cáo cấp trên và hành quân dã ngoại giúp dân. Lực lượng này sẽ được huấn luyện bù vào thời gian sau đó.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, ở nhiều đơn vị, tuy từ năm 2007 đến nay, trong Chỉ lệnh huấn luyện hằng năm của BTTM không quy định và bố trí thời gian để các đơn vị hành quân dã ngoại làm CTDV, nhưng các đơn vị đã tổ chức linh hoạt các hoạt động giúp dân, kết hợp làm CTDV, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Một số đơn vị sẵn sàng nhận nhiệm vụ đột xuất, tổ chức bộ đội hành quân dã ngoại (cấp đại đội, tiểu đoàn) tăng cường về các “điểm nóng” về an ninh trật tự, nhất là trong các dịp lễ, Tết để làm công tác vận động quần chúng. Bộ đội quán triệt và thực hiện tốt phương châm 3 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm), 4 bám (bám nghị quyết, bám địa bàn, bám dân, bám công việc); phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động, giúp nhân dân nhận thức đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là chính sách về tôn giáo, dân tộc. Qua đó, giúp đồng bào hiểu rõ bản chất chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các đối tượng bất mãn, cơ hội về chính trị và âm mưu thủ đoạn kích động đồng bào, chống phá cách mạng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc...

### **Hình thức phù hợp, cần tiếp tục thực hiện**

Qua khảo sát bằng phiếu điều tra xã hội học của Đoàn công tác đối với cán bộ, học viên, chiến sĩ ở các đơn vị: Trường Sĩ quan Chính trị; Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2); Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, Lữ đoàn Bộ binh 82 (Quân khu 2), có hơn 80% số phiếu cho rằng: Cần tiếp tục thực hiện hình thức hành quân dã ngoại làm CTDV mà các đơn vị trong toàn quân đã thực hiện từ năm 2007 trở về trước. Qua khảo sát, nhiều cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp cũng phản ánh những bất cập trong thực hiện hình thức kết hợp giữa huấn luyện dã ngoại, diễn tập chiến thuật với làm CTDV. Đó là: Thời gian làm công tác dân vận ngắn; việc giúp dân và hoạt động dân vận phụ thuộc nhiều vào nội dung, thời gian, địa điểm huấn luyện, diễn tập và tình hình kinh tế-xã hội, an ninh chính trị... của địa phương.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Quý, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 325: Thực hiện chủ trương của Nhà nước, hiện nay các địa phương đều đã giao khoán đất vườn đồi cho nhân dân quản lý nên đơn vị quân đội khi huấn luyện dã ngoại và tổ chức diễn tập chiến thuật kết hợp với làm dân vận phải mượn (có đơn vị phải thuê) đất của dân để xây dựng công sự, trận địa...; quá trình huấn luyện, diễn tập phải giữ gìn cây



cối, hoa màu cho dân. Một số cán bộ thuộc Sư đoàn 3 (Quân khu 1), Sư đoàn 365 (Quân chủng Phòng không-Không quân), Lữ đoàn 126 (Quân chủng Hải quân), Lữ đoàn Xe tăng 201 (Binh chủng Tăng-Thiết giáp) mà chúng tôi có dịp trao đổi đều cho rằng: Khi huấn luyện dã ngoại, diễn tập chiến thuật kết hợp làm CTDV, công tác bảo mật phương án chiến đấu, tác chiến khá phức tạp; việc quản lý con người cũng như vũ khí, trang bị, phương tiện gặp khó khăn... Cùng với đó, thời gian giúp dân không liên tục và ngắn nên bộ đội khá vất vả trong việc hoàn thành các phần việc mà địa phương, người dân đề nghị giúp đỡ; một số công việc phải báo cáo cấp trên về huy động thêm lực lượng...

Về lý do cần tiếp tục thực hiện hình thức hành quân dã ngoại làm CTDV, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị mà Đoàn công tác đến khảo sát, tìm hiểu, cho rằng: Việc hành quân dã ngoại làm CTDV sẽ góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả CTDV của quân đội. Đại tá Nguyễn Duy Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Bộ binh 82 (Quân khu 2) khẳng định: Đó là một nội dung thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X vào cuộc sống và là một biện pháp hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới"; Nghị quyết số 49-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về "Tăng cường và đổi mới CTDV của quân đội trong tình hình mới".

Cũng theo lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị mà đoàn đến khảo sát, hành quân dã ngoại làm CTDV trong giai đoạn hiện nay là cần thiết, góp phần xây dựng thể trận lòng dân, củng cố quan hệ đoàn kết quân dân, là cơ hội để các đơn vị đẩy mạnh thực hiện các mô hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo"; phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới"... Thực tiễn đã chứng minh, trước năm 2007, Quân đội ta đã tiến hành hình thức này đạt kết quả tốt, có kinh nghiệm quý và cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng thực hiện hành quân dã ngoại làm CTDV.

### **Chủ động phối hợp, nâng cao hiệu quả**

Tại các đơn vị: Trường Sĩ quan Chính trị; Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2); Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, Lữ đoàn Bộ binh 82 (Quân khu 2) mà Đoàn công tác của cơ quan Bộ Quốc phòng khảo sát về "tiếp tục thực hiện hình thức hành quân dã ngoại làm CTDV", Đại tá Trần Bá Mạnh, cán bộ Phòng Kế hoạch tổng hợp, Cục Quân huấn, BTTM phổ biến cụ thể về thời gian, nội dung huấn luyện của hạ sĩ quan, binh sĩ được áp dụng trong năm 2016 khi Luật NVQS năm 2015 có hiệu lực. Theo đó, với tổng thời gian huấn luyện so với thời gian thực hiện Luật NVQS còn "dư" 2 tháng 15 ngày. Khoảng thời gian này đủ cho huấn luyện bù, huấn luyện vét, làm công tác chuẩn bị huấn luyện, tổ chức cho bộ đội đi phép (đối với chiến sĩ năm thứ hai), đón Tết Nguyên đán và thực hiện hành quân dã ngoại làm CTDV.

Về thời gian, phương pháp hành quân dã ngoại làm CTDV, Đại tá Vũ Văn Liệu, Phó trưởng phòng Dân vận, Cục Chính trị (Quân khu 2) cho rằng: Đơn vị cần chủ động về thời gian hành quân dã ngoại làm CTDV, tổ chức mỗi đợt hành quân từ 20 đến 30 ngày. Cần phối hợp chặt chẽ với địa phương xây dựng kế hoạch, xác định nội dung công việc phù hợp.

Các đơn vị Đoàn công tác khảo sát, tìm hiểu đã đề nghị cần đưa nội dung hành quân dã ngoại làm CTDV vào Chỉ lệnh huấn luyện hằng năm. Thời gian thực hiện đợt hành quân dã ngoại làm CTDV đối với đơn vị chủ lực đủ quân từ 20 đến 30 ngày; đối với học viện, nhà trường từ 7 đến 10 ngày. Căn cứ nhiệm vụ, đặc điểm tình hình, các đơn vị tự xác định thời điểm thực hiện, báo cáo cấp trên phê duyệt. Cần làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương và đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn để xác định địa điểm hành quân dã ngoại làm CTDV phù hợp; tạo điều kiện về kinh phí để hoạt động dân vận nói chung và hành quân dã ngoại làm CTDV nói riêng đạt hiệu quả cao.

*Thời gian tới, Đoàn công tác của cơ quan Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục khảo sát tại một số đơn vị trên địa bàn Quân khu 5 và Quân khu 9, để có cơ sở báo cáo, đề nghị trên về thực hiện hình thức hành quân dã ngoại làm CTDV.*

**008. PHAN HƯƠNG/ Trung đoàn 741, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên: Chuẩn bị chu đáo trong huấn luyện chiến sỹ mới// Quân Khu 2.- Số 935.- Ngày 20/03/2017 - Tr.5**

Những ngày này, cán bộ chiến sỹ tiểu đoàn 1, gấp rút chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Trung đoàn 741 (3-3-1977 /3-3-2017). Băng cờ, khẩu hiệu, băng tin, vườn hoa cay cảnh... được đơn vị trang hoàng, chỉnh trang. Tất cả cán bộ, chiến sỹ như bận rộn hơn những ánh mắt ai cũng dặng ngời, vinh dự và càng phấn khởi hơn khi được đón nhận 250 chiến sỹ mới về huấn luyện tại đơn vị.

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hằng năm Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741 còn tiếp nhận huấn luyện hàng trăm chiến sỹ mới cho Bộ CHQS tỉnh. Năm 2017, Tiểu đoàn 1 chấp nhận và huấn luyện 250 chiến sỹ mới, được tuyển chọn ở 10 huyện, thị, thành phố trong tỉnh Điện Biên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và huấn luyện chiến sỹ mới, đơn vị xây dựng kế hoạch đón nhận chiến sỹ mới chặt chẽ, cụ thể, tỷ mỉ; tiến hành tập huấn các nội dung về giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự và phương pháp huấn luyện kỹ, chiến thuật chiến đấu bộ binh; sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị; huấn luyện điều lệnh đội ngũ; quản lý, giải quyết tư tưởng trong huấn luyện chiến sỹ mới.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ luôn gần gũi, sâu sát với chiến sỹ, đến với chiến sỹ bằng trách nhiệm tình thương của người anh đi trước, tạo điều kiện để chiến sỹ mới về đơn vị nhanh chóng làm quen, thích nghi trong môi trường quân đội và thực hiện đúng nội dung yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện. Với đặc điểm chiến sỹ mới nhập ngũ chủ yếu là người dân tộc thái và mông (chiếm trên 70%) nên cán bộ từ Tiểu đội trưởng đến cán bộ Đại hội luôn tìm hiểu phong tục tập quán, cách tiếp cận gần gũi để truyền thụ cho chiến sỹ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, không có cảm giác xa lạ, tổ chức giao lưu, nói chuyện, tạo được mối quan hệ thân tình cởi mở giữa chiến sỹ với cán bộ, giữa chiến sỹ mới với chiến sỹ cũ. Qua đó nắm và giải quyết kịp thời những vướng mắc về tư tưởng...

Đại úy Mùa A Khương, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 cho biết, ngay sau khi về tới đơn vị, chiến sỹ mới về các tiểu đội, ổn định nơi ăn, ở, sinh hoạt. Công tác nắm thông tin hồ sơ lý lịch, hoàn cảnh gia đình của từng chiến sỹ cũng được cán bộ chủ động tiếp nhận từ trước khi tiến hành lễ giao, nhận quân tại các địa phương, đồng thời

tiếp tục nắm bắt bổ sung thông tin khi về đơn vị để thuận tiện cho công tác quản lý, giáo dục ngay từ đầu.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tin rằng chiến sỹ mới cũng như gia đình có con nhập ngũ vào đơn vị với 40 năm bề dày thành tích sẽ yên tâm, đơn vị sẽ có một mùa huấn luyện thắng lợi, an toàn. Tôi cứ nhớ mãi ánh mắt đàng ngời của chàng trai người Mông Thào A Dềnh, quê xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông khi quyết tâm phấn đấu để trở thành chiến sỹ giỏi, gương mẫu.

### **009. TRẦN VĂN TOẠI/ Biên giới lòng dân vững chắc// Văn hóa.- Số 27.- Ngày 03/03/2017 - Tr.8+9**

Điện Biên có 29 xã biên giới thuộc các huyện: Điện Biên, Mường Chà, Nậm Pồ và Mường Nhé. Đường biên giới dài, địa hình phức tạp, dân cư sống thưa thớt, một bộ phận người dân trình độ nhận thức hạn chế, hệ thống chính trị cơ sở còn yếu và thiếu... là lực cản trong phát triển kinh tế, xã hội khu vực biên giới.

Xác định, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Đảng bộ, chính quyền cấp huyện và các xã khu vực biên giới ban hành Quy chế hoạt động của các đội công tác biên phòng tăng cường cho các xã biên giới. Đến nay, sau 14 năm hoạt động, thật khó mà đánh giá hết hiệu quả của “đội quân công tác biên giới” của BĐBP tỉnh Điện Biên.

Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sỹ các đội công tác thường xuyên “3 cùng” với nhân dân. Những ai công tác lâu năm tại Điện Biên, sẽ ít nhiều được nhìn thấy hình ảnh các chiến sỹ BĐBP tỉnh trở thành “thầy giáo” nơi đại ngàn heo hút. Đôi bàn tay thô ráp, đen sạm vì sương gió biên thùy của các anh cầm tay con em các dân tộc bày từng nét bút, đường phẩn, từ phép tính đơn giản đến bài toán khó, phức tạp. Giữa lưng đèo heo hút gió, trong giá rét mưa rào, những thầy giáo Biên phòng vẫn miệt mài dạy chữ cho con em đồng bào các dân tộc, với mong muốn, khi lớn lên, các em có cái chữ, có kiến thức làm kinh tế và không bị kẻ xấu lợi dụng, xúi giục làm việc xấu.

Sống gần gũi, thân thiện với nhân dân, đội công tác BĐBP hiểu lòng dân, hiểu bệnh của người dân như bệnh tình của mình. Từ đó, viên thuốc của các anh được chia đôi, sẻ nửa cứu dân mà không so đo tính toán. Câu nói quen thuộc “thầy thuốc quân hàm xanh” cũng từ đây mà ra. Việc thầy thuốc Biên phòng trở thành tuyên truyền viên dân số, thành cô đỡ thôn bản không phải hiếm gặp ở các xã biên giới của tỉnh. Nhiều câu chuyện cán bộ, chiến sỹ, thầy thuốc Biên phòng bất đắc dĩ trở thành hộ lý, thành bà đỡ cho những ca đẻ khó dọc đường, đã cứu mạng sống nhiều trẻ sơ sinh, bà mẹ vượt cạn, vẫn được kể đến ngày hôm nay.

Trên biên cương điệp trùng mây ngàn gió núi, hình ảnh tổ công tác BĐBP tỉnh ngày lại ngày lên nương, xuống ruộng “cầm tay chỉ việc”, giúp nông dân phát triển kinh tế, thay đổi nhận thức, tập quán canh tác các loại hoa màu, cây lương thực, chăn nuôi gia súc, gia cầm... Kiên trì phương châm “mưa dầm thấm sâu” để rồi hôm nay bà con tin và nghe BĐBP, chăm chỉ làm theo, năng suất lúa, hoa màu ngày càng tăng, đời sống từng bước ổn định.

Để cho biên giới vững chắc, cương thổ vẹn toàn, Đảng ủy BDBP tỉnh Điện Biên phối hợp với các xã biên giới giới thiệu nhân sự vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã và trực tiếp giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Là người lính, thẳng không kiêu, bại không nản, khó khăn đến mấy vẫn bền chí tiến lên. Các anh nghiên cứu chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế biên giới... để tham mưu cho người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy Đảng, chính quyền ngày càng hoàn thiện, phù hợp thực tế địa phương; xây dựng nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp về nghiệp vụ Biên phòng nên trong quá trình phối hợp xử lý tình huống phát sinh, vấn đề bức xúc, nhạy cảm vùng biên giới của các anh luôn đảm bảo tính hài hòa, linh hoạt, đúng nguyên tắc, pháp luật. Đến nay, trong số 29 xã biên giới thì 27 xã có cán bộ biên phòng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã. Con số ấn tượng không phải tỉnh nào cũng làm được như Điện Biên. Tới đây, BDBP tỉnh tiếp tục kiện toàn các tổ, đội công tác tại các xã biên giới, từ đó chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương kiện toàn, bầu bổ sung các đồng chí giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy của những xã còn lại.

Từ chỗ hệ thống chính trị cơ sở các xã biên giới thiếu và yếu, sau khi có đội công tác đóng tại xã, đồng chí đội trưởng trực tiếp tham gia giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới đảm bảo. Hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể xã cũng nề nếp, có tính chuyên sâu, chuyên nghiệp hơn. Am hiểu, nắm kỹ tình hình nội, ngoại biên, các anh chủ động tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại nhân dân, kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân hai bên biên giới, là cơ sở để xây dựng biên giới lòng dân vững chắc.

**010. NGUYỄN THỊNH/ Người uy tín ở bản Hà Nhì// Văn hóa.- Số 33.- Ngày 17/3/2017 - Tr.8+9**

Nhiều năm trở lại đây, bản A Pa Chải được biết đến là một trong những điểm sáng về phong trào an ninh trật tự của xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (Điện Biên). Đóng góp vào kết quả đó có vai trò quan trọng của người có uy tín, Bí thư chi bộ bản A Pa Chải, Lý Xuyên Phù, người dân tộc Hà Nhì.

Sau khi nghỉ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch, Bí thư xã Sín Thầu, năm 2013, ông Lý Xuyên Phù được bà con dân bản tin tưởng bầu làm người uy tín của bản A Pa Chải. Phát huy sự năng nổ của người cán bộ, ông đã không quản ngại vượt đường rừng đến từng hộ dân để vận động, tuyên truyền bà con thay đổi tập quán canh tác. Đó là đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, “giảm nương xuống ruộng” để nâng cao đời sống. Ông Phù chia sẻ: “Bà con ở bản A Pa Chải trước đây chỉ biết lên rẫy, làm nương, chưa biết cách trồng lúa, chăn nuôi, vì thế đời sống hết sức khó khăn, nhiều hộ thiếu đói giáp hạt. Để đồng bào tin và làm theo những điều tôi tuyên truyền, gia đình tôi phải tiên phong trong việc tăng gia sản xuất lúa nước, chăn nuôi. Với mong muốn tăng năng suất cây trồng, tôi đã tìm mua các loại giống lúa cao sản về gieo cấy, kết hợp với việc đưa máy móc vào sản xuất, nhằm giảm nhân công lao động...”. Qua

mấy vụ mùa, năng suất lúa của gia đình ông nâng cao rõ rệt, bà con đã tin và làm theo. Nhờ vậy, cuộc sống người dân trong bản đã ngày càng thay đổi, có cái ăn, cái mặc, nhiều gia đình còn có trang trại chăn nuôi, ruộng vườn với nhiều loại cây trồng vật nuôi, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Ngoài việc hỗ trợ, vận động bà con phát triển kinh tế, ông Phù còn tích cực vận động người dân tham gia công tác trồng và bảo vệ rừng, bảo vệ đường biên mốc giới; nêu cao tinh thần cảnh giác trong đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm... Anh Chu Khai Phù, người dân bản A Pa Chải cho biết: “Ông Lý Xuyên Phù là người uy tín luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực, vì thế bà con trong bản tin yêu, kính trọng. Ông thường xuyên đến từng hộ gia đình hỏi thăm về tình hình phát triển kinh tế, vận động người dân chăn nuôi, trồng trọt, kêu gọi con em trong bản đến trường. Việc gì không biết khi hỏi ông, đều được ông chỉ bảo tận tình”. Theo anh Chu Khai Phù, trước đây bản A Pa Chải có 107 người nghiện thuốc phiện. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc bảo vệ an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế của thôn bản. Trước tình hình này, ông Phù đã tới từng hộ gia đình tuyên truyền tác hại của ma túy và cách thức để cai nghiện ma túy. Hiện nay, mọi người đều đã hiểu được tác hại của ma túy, cả bản không có người nghiện ma túy.

Nói về người uy tín Lý Xuyên Phù, anh Trương Hồng Khánh, đội trưởng Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 7 - Đoàn 379, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết: “Trong công tác hoạt động chính trị tại địa phương, nhờ sự hỗ trợ phối hợp của ông Lý Xuyên Phù mà mọi việc tuyên truyền các chính sách đều diễn ra thuận lợi, an ninh quốc phòng vùng biên giới ổn định”. Đặc biệt, qua thông tin quan trọng mà ông Phù nắm bắt được từ quần chúng về tình trạng người Mông ở nơi khác vào địa bàn xã Sín Thầu khai thác lâm sản và vượt biên trái phép sang Trung Quốc, Đoàn Biên phòng A Pa Chải đã kịp thời phối hợp với chính quyền xã ngăn chặn, giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trong khu vực biên giới và địa bàn xã. Nhờ đó mà hiện nay trên địa bàn xã Sín Thầu không có dân di cư tự do đi và đến, không có dân vượt biên giới trái phép.

Nhờ những hoạt động tích cực của già làng Lý Xuyên Phù và sự cố gắng của bà con trong bản, đến nay bản A Pa Chải có 31 hộ với 550 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Hà Nhì đã không có người nghiện, 100% trẻ em đến tuổi đều được đến trường. Người dân luôn yên tâm phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo và tích cực trong tham gia bảo vệ đường biên giới quốc gia.

### **011. PV/ Khai mạc Lễ hội hoa ban và Ngày hội Văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Điện Biên năm 2017// Nhân Dân.- Số 22440.- Ngày 13/3/2017 - Tr.1+3**

Tối 12-3, tại Quảng trường 7-5 (TP Điện Biên Phủ), UBND tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Lễ hội hoa ban năm 2017 và Ngày hội Văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ năm. Đến dự, có Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương; đại biểu các tỉnh của nước bạn Lào, Thái-lan, cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách.

Tại lễ khai mạc, diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Rực rỡ mùa Hoa Ban” với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa, lịch sử

vùng đất Điện Biên. Chương trình do NSND Thúy Mùi làm Tổng đạo diễn; cùng sự tham gia của Đoàn nghệ thuật tỉnh Điện Biên, Đoàn ca múa Quân khu 1, Trường Nghệ thuật Quân đội, Nhà hát Chèo Hà Nội... và đông đảo nghệ nhân, diễn viên quần chúng các dân tộc. Trong buổi lễ, có màn ra mắt của 30 thí sinh vòng chung kết cuộc thi Người đẹp hoa ban trong trang phục truyền thống.

Được tổ chức hằng năm từ năm 2014, Lễ hội hoa ban là thương hiệu du lịch của tỉnh Điện Biên với các nội dung chính như: trình diễn lễ hội và nghi thức dân gian các dân tộc thiểu số; liên hoan dân ca, dân vũ, âm nhạc truyền thống; trưng bày triển lãm sách, ảnh, sản phẩm, quà tặng du lịch; giao lưu, thi đấu các môn bóng chuyền, việt dã và các trò chơi, thể thao dân gian... nhằm tôn vinh, bảo tồn và giới thiệu nét đẹp của cộng đồng 19 dân tộc trong tỉnh. Lễ hội năm nay diễn ra đến ngày 14-3; với điểm mới là cuộc thi Người đẹp hoa ban và thi xe đạp thồ Điện Biên Phủ.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác tới thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (xã Na Ú, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Tại buổi làm việc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự cố gắng và thành tích của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang - đơn vị ba năm liên được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Trước đây, Na Ú là địa bàn rất phức tạp về tình hình an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội và tệ nạn ma túy, nhưng những năm gần đây có sự chuyển biến tích cực, trong đó có phần đóng góp của đơn vị và sự đóng góp trực tiếp của những cán bộ, sĩ quan tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương.

Chủ tịch QH lưu ý, tình hình ở Na Ú còn phức tạp bởi tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác vẫn hoạt động. Vì vậy, nhiệm vụ của đơn vị sắp tới còn rất nặng nề, đòi hỏi toàn thể cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Đồn Biên phòng phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chính sách pháp luật; chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, giúp bà con thoát nghèo, vươn lên khấm khá. Nhân dịp này, Chủ tịch QH trao quà tặng cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Tiếp đó, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác về thăm, làm việc tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Trước đó, Chủ tịch QH và các thành viên đoàn công tác tới đặt vòng hoa, thắp hương viếng các Anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ A1 (phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ).

## **012. P.H/ Nhiều hoạt động trong Lễ Hội Hoa ban 2017// Tin Tức Cuối Tuần.- Số 9.- Ngày 2-8/3/2017 - Tr.9**

Lễ hội Hoa ban và ngày hội văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ V diễn ra từ ngày 11-14/3/2017, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Theo ban tổ chức, Lễ hội Hoa ban năm 2017 có các nội dung chính, như: Triển lãm văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Điện Biên; Liên hoan dân ca, dân vũ, âm nhạc truyền thống các dân tộc; trình diễn lễ hội và nghi thức văn hóa dân gian; trưng bày triển lãm sách, ảnh, sản phẩm, quà du lịch, giao lưu, thi đấu thể thao các môn bóng chuyền, việt dã, các trò chơi, thi đấu thể thao dân gian như tung còn, tù lu, giã bánh dày...

Trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Hoa ban 2017, diễn ra cuộc thi “Người đẹp Hoa ban” với quy mô gồm 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Hà Giang); thi xe đạp thồ Điện Biên Phủ-chiếc xe góp phần làm nên kỳ tích của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Lễ hội Hoa ban là hoạt động văn hóa thường niên của tỉnh Điện Biên, bắt đầu từ năm 2014 nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Lễ hội này góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên; quảng bá, giới thiệu hình ảnh Điện Biên nói chung và hình ảnh hoa ban- loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc đến đông đảo nhân dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

### **013. VĂN HÙNG/ Điện Biên những mùa hoa ban nở// Pháp luật Việt Nam.- Số 74.- Ngày 15/3/2017 - Tr.8**

Chẳng biết có phải do tạo hóa sắp đặt hay lòng người đã định hình theo quy luật của đất trời mà cứ đến mỗi mùa ban nở Điện Biên lại có thêm một dấu mốc lịch sử.

Có lẽ đã thành thông lệ, cứ đến đầu tháng 3 khi những nụ hoa ban bắt đầu bung nở, mảnh đất anh hùng ấy lại đón thêm một niềm vui, một chiến thắng.

#### **Những ngày hoa ban nở**

Chúng tôi về Điện Biên Phủ đúng dịp lễ hội hoa ban, những ngọn núi rập rình theo mây trời, những khóm hoa ban trắng ẩn hiện giữa đại ngàn như tỏ vẻ cho non xanh theo phần thi vị.

Có mặt ở hầu hết các điểm diễn ra Lễ hội Hoa ban, chúng tôi như được hòa mình cùng du khách trong vẻ đẹp thuần khiết, tinh khôi của hoa ban; trải nghiệm những không gian văn hóa độc đáo, nét riêng biệt của đất và người Điện Biên... Những tuyến phố rực sáng hơn bởi băng rôn, khẩu hiệu, từng dòng người đổ về thành phố và các điểm diễn ra lễ hội, di tích lịch sử ngày càng tấp nập hơn.

Anh Lê Văn Linh, một du khách vừa vượt quãng đường hàng trăm cây số đến với Điện Biên, hồ hởi nói với chúng tôi rằng: “Chờ đợi rất lâu rồi mới có dịp trở lại Điện Biên. Cũng đã gần 5 năm tôi mới quay lại mảnh đất này, nhiều thứ đổi khác quá nhưng hoa ban thì mãi một màu tinh khôi. Tôi đã bị những bông hoa ban trắng chinh phục từ những ngày đầu lên Tây Bắc. Hôm nay, được trở lại nơi đây đúng vào dịp lễ hội, được trải nghiệm thêm không gian văn hóa đặc sắc... Mới thấy, đất nước mình đẹp đến nhường nào”.

Ngày hội hoa ban không chỉ là dịp thu hút du khách đến với Điện Biên mà còn được xem như “cái tết” của người dân vùng cao. Bởi lẽ, hoa ban đã gắn bó với người dân nơi đây từ thửa sơ khai, hoa ban hiện hữu trên từng nếp nhà sàn, từng bữa cơm mộc mạc của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Hoa ban là loài hoa không chỉ mang vẻ đẹp tinh khiết mà còn là biểu trưng của tình yêu trong trắng, son sắt. Đó là câu chuyện của đôi lứa vượt qua mọi cách trở, quyết ở bên nhau để giữ trọn lời thề, trọn sự thủy chung. Đối với dân tộc Thái ở Điện Biên, hoa ban là biểu tượng cho người con gái Thái - trắng trong, xinh đẹp, tinh khôi và luôn gắn gũi với thiên nhiên, núi rừng. Cũng giống như cây ban mọc từ rừng,

người Thái Điện Biên sinh ra bên các sườn núi, vất vả, gian truân, nhưng chịu thương chịu khó, chăm làm. Chính bởi vậy, hoa ban mang một giá trị đặc biệt và được đồng bào các dân tộc nơi đây bảo vệ, tôn thờ.

Có lẽ vì thế, dù đường xa xôi, cách trở, hàng đoàn người vượt núi, vượt rừng kéo về thành phố Điện Biên Phủ để thưởng thức ngày hội đặc sắc này. Những cô gái Thái, Mông, Khơ Mú, Hà Nhì... đã chọn cho mình trang phục đẹp nhất, rực rỡ nhất để đi vui hội.

Chị Lò Thị Phen, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên chia sẻ: Khó có thể nói hết niềm vui của tôi và gia đình khi được hòa mình vào không khí lễ hội... Đêm khai hội đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc. Tôi còn được tham quan nhiều gian hàng trưng bày, các môn thi đấu thể thao dân tộc; những trò chơi gian nan đã gắn liền với tuổi thơ của tôi cũng như biết bao thế hệ trẻ em vùng cao: Tù lu, kéo co, giã bánh dày... Tôi tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng.

### **Mùa của chiến thắng**

Đã thành thông lệ hàng năm, cứ đến dịp ngày 13/3 là tỉnh Điện Biên lại tổ chức Lễ hội Hoa ban. Sở dĩ tỉnh lấy ngày 13/3 hàng năm mà không phải là dịp nào khác, vì đây là ngày Bộ đội Việt Minh mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ, đánh thắng vào sào huyệt của quân Pháp tại cứ điểm Him Lam. Để rồi 56 ngày đêm liên tiếp “gan không núng, chí không mòn”, đến cuối giờ chiều ngày 7/5/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc, toàn thắng thuộc về ta.

Thấm thoát thoi đưa, mới đây mà đã 63 năm trôi qua, chiến trường Điện Biên Phủ bị bom cày, đạn xối, khét lẹt thuốc súng ngày nào, giờ đây khí hậu đang ngày càng trong lành, phố xá khang trang, lòng người rạo rực, thân thiện, mến khách. Dù đi đường hàng không hay đường bộ đều có thể đặt chân đến Điện Biên Phủ một cách dễ dàng. Điện Biên Phủ - thành phố hòn ngọc ngày mai, giờ đây đang vươn mình. Từ bản xa, mừng gần, bà con một lòng theo Đảng, theo cách mạng. Mùa này, cánh đồng Mường Thanh lúa đang thì con gái. Nắng xuân ấm áp, gió rì rào đưa hương giống lúa đặc sản Tám thơm Điện Biên là món quà không thể thiếu với mỗi du khách khi đến “chiến trường xưa” tham quan du lịch.

Hoa ban thường nở vào dịp cuối tháng 2, đầu tháng 3. Như các cụ cao niên kể lại thì vào những năm 1954, khi quân ta tiến đánh Điện Biên Phủ, hoa ban nở trắng rừng, có những nơi hoa ban trông như “dòng thác” chảy từ trên đỉnh núi xuống lòng thung, chảy vào vườn nhà dân. Hoa ban rậm rạp, che chở cho bộ đội ta trong suốt quá trình hành quân áp sát sào huyệt Pháp tại Điện Biên Phủ mà không bị địch phát hiện. Chính yếu tố bất ngờ góp phần tạo nên chiến thắng lẫy lừng của Chiến dịch Điện Biên Phủ. Các tiết mục văn hóa văn nghệ của bộ đội và dân địa phương mừng chiến thắng thời điểm đó cũng lấy hoa ban làm chủ đề diễn xuất, biểu trưng cho sức mạnh và lý tưởng sống.

Với người Điện Biên, mỗi khi mùa ban nở, khai mạc Lễ hội Hoa ban là dịp để nhắc nhở rằng: ngày này cách đây 63 năm, chúng ta khai hỏa đánh thắng quân Pháp. Để rồi nhiều thập kỷ sau đó là quá trình bắt tay dựng xây quê hương mừng bản, nhờ đó mới có được cuộc sống sung túc như ngày hôm nay. Với đặc thù của tỉnh miền



núi, xa trung tâm các thành phố lớn, giao thông cách trở, nhưng người Điện Biên đã lấy biểu tượng hoa ban, biết tận dụng lợi thế, phát huy nội lực để phát triển kinh tế.

Và cái quan trọng nhất là đồng bào 19 dân tộc anh em luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chung quyết tâm, chí hướng, biết đồng cam cộng khổ vượt qua thử thách, khó khăn, cùng nhau tiến về phía trước dựng xây quê hương Điện Biên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sáng xuân nay, nắng vàng mật ong, Điện Biên Phủ rực rỡ cờ đỏ bay, dòng người náo nức về Lễ hội Hoa ban. Những nam thanh, nữ tú từ bản gần ra, những ông già bà cả vùng cao xuống, những du khách từ mọi miền đất nước không bỏ lỡ dịp vui xuân sắc. Hoa ban vốn e ấp lại càng e ấp như những cô gái Thái má hồng lưng ong. Điện Biên Phủ đẹp đến độ mê ly...

#### **014. DU AN/ Hoa ban gọi mùa// Giáo dục và thời đại.- Số 73.- Ngày 27/3/2017 - Tr.16**

Mùa Điện Biên, đây là sự thực, bởi nếu xét về thời gian, tâm trạng, độ háo hức, lượng người quy tụ... nó rất đầy đủ, căng tràn. Gần như các tỉnh Tây Bắc, xa như trong Nam, cứ hết giêng hai là thấy trong mình có tiếng gọi Điện Biên.

Điện Biên vùng đất lịch sử, lại đương mùa hoa ban nở, phải quyết đi một chuyến đúng dịp. Dân dã phổ thông thì ô tô xe máy cùng quốc lộ 6 thênh thênh trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Cao cấp hơn thì máy bay, thỏa ngắm những rừng “ban mây” trắng muốt, trập trùng bản làng như phim trên cao xanh.

Hoa ban có từ xưa từ xưa, chắc từ lúc sinh ra trời đất con người, bằng chứng là nó đã trong cổ tích, lưu truyền khắp các bản làng người Thái Tây Bắc, du khách xa gần quen thuộc. Hoa ban không phải là loài hoa trong nhà, cho một vài người, một gia đình. Hoa ban phải ở trên núi. Để làm gì? Đơn giản là ai cũng phải đi qua, ngược nhìn, đi tiếp. Tôi đã rất nhiều lần, ngược xuôi quốc lộ đường nhựa, ra vào các bản làng vùng sâu vùng xa đường cấp phối, lồi mòn xa tít. Nhiều lúc cảm giác miên man, đờ đờ, nhỏ nhoi cứ bám riết, thấy thềm một mái nhà, một bóng người hay đơn giản một cánh chim ngang trời. Rồi sau cua vòng chóng mặt, hoa ban bất ngờ hiện ra. Sáng sáng trắng trắng đờ đờ trước như vậy gọi, chỉ đường. Những u ám, buồn lặng bỗng nhiên tan biến, bao mệt nhọc cùng lúc tiêu tan. Cảm giác mình bay lên, nhẹ bâng tất cả, tôi thấy thế và chắc nhiều người cũng vậy.

Một số loài hoa đỏ như phượng, gao, hay chuỗi rừng có ý thôi thúc mãnh liệt, giục bước chân đoàn người, vượt lên không gian thì hạn chế. Ban đường như ý thức được điều đó, nên hài hòa được cả màu sắc và độ “phát sóng”. Cả một vùng lòng chảo, cả một thị trấn, cả một thành phố... một khi có nguồn sáng hoa ban, lập tức non tươi, náo nức, bừng bừng. Tại sao vậy? Đây chính là nhờ thế đứng của ban. Tôi đã gặp một vài chậu ban cảnh trong nhà. Cảm động và trân trọng cái tình đưa rừng núi gần gũi con người. Nhưng quả thật ngắm ban ngang ngang mắt, trong khoảng cách chưa nhìn đã vương tường thì cảm xúc nhanh chóng bị rơi xuống. Và, trà, cà phê, kẹo ngon ngon đến mấy cũng không cứu được nữa.

Ban đứng chân theo thế núi, mà núi... con người đứng ở đâu cũng thấy rất gần. Núi quây quanh, nắm tay vòng tròn. Ban nương theo, chậm rãi từ cánh rừng, vút lên

từ vách đá chắt ngất, vụt qua những tán xanh, bất ngờ òa sáng, lan xa. Tôi không quên một buổi chiều, đi bộ dọc đường phường Thanh Bình, ven sông Nậm Rốm. Đang mải mê những ý nghĩ lộn xộn thì chợt ngẩng lên, ban đã nở rồi, từ hôm qua, hôm kia, hay hôm nào khác. Không rõ nhưng cảm giác nhẹ nhõm lâng lâng thì rõ rệt. Bước chân như lướt, hàng loạt những dự định, câu chữ hình ảnh đang xôn xao, điều mà hàng năm đầu đầu vật vã.

Ban hay cây gì gì cũng gắn với người, từ xưa xưa đến hôm nay. Ban Mường Thanh - Điện Biên giống má, màu sắc chắc cũng giống như ban Nghĩa Lộ, Sơn La hay nhiều nơi khác ở Việt Nam, các nước Đông Nam Á. Nhưng chắc chắn nó sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn bởi niềm tự hào sinh trưởng trong một vùng lịch sử.

Những tháng năm trời rung đất chuyển, đạn pháo gầm rít của chiến dịch Điện Biên Phủ ban cũng là một công dân. Ban cháy xém, ban bật chồi, ban bùng nổ cùng tiếng reo toàn thắng.

Bao nhiêu năm, có những đoạn kì khó khăn, người cúi mặt trên nương chạy trốn cái đói, ban lặng lẽ bên rừng, rung rung lặng lẽ. Rồi ấm no về, bản dưới nương trên quanh năm ngày mùa. Tiếng trống xòe nhà mới, đám cưới, xên bản xên nương âm âm thôi thúc. Ban như một người khác, biết nghĩ, phải nỗ lực hết mình, trắng hết mình mới xứng với bản làng hôm nay.

Sáng xuân nay, nắng vàng mặt ong, Điện Biên Phủ rực rỡ cờ đỏ bay, dòng người náo nức về Lễ hội Hoa ban. Những nam thanh nữ tú từ bản gần ra, những ông già bà cả vùng cao xuống, những du khách từ mọi miền đất nước không bỏ lỡ dịp vui xuân sắc. Hoa ban vốn e ấp lại càng e ấp như những cô gái Thái má hồng lưng ong. Không biết bao nhiêu lần ban làm “người mẫu” ảnh - “đến Điện Biên mà ảnh không có ban thì coi như hỏng”, một du khách Đà Nẵng bày tỏ. Hoa ban đương gọi mùa, mùa Điện Biên, mùa tình yêu quê hương, đất nước.

#### **015. VÕ VĂN DŨNG/ Lễ hội Thành Bản Phủ tại Điện Biên// <http://baotintuc.vn>.- Ngày 21/03/2017**

Ngày 21/3, tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ hội Thành Bản Phủ năm 2017 gắn với Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch các dân tộc huyện Điện Biên lần thứ VI.

Lễ hội Thành Bản Phủ được tổ chức hàng năm trong 2 ngày 24 -25/2 âm lịch để tưởng nhớ thủ lĩnh tướng quân Hoàng Công Chất. Vào thế kỷ 18, tại địa phương này, Hoàng Công Chất đã cùng tướng Ngải, tướng Khanh là hai vị thủ lĩnh người dân tộc Thái ở Điện Biên lãnh đạo nhân dân các dân tộc đánh đuổi giặc Phẻ, giải phóng Mường Thanh.

Để có căn cứ hoạt động lâu dài, Hoàng Công Chất đã cho xây dựng Thành Bản Phủ; từ đó căn cứ hoạt động của nghĩa quân đã phát triển ra khắp mười Châu của Phủ An Tây, phía Bắc giáp biên giới Trung Quốc, phía nam mở rộng xuống Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Cuộc khởi nghĩa nông dân do Hoàng Công Chất lãnh đạo kéo dài từ năm 1739 - 1769 đã tập hợp nhân dân các dân tộc trong vùng thành một khối thống nhất, xây

dựng tình đoàn kết, cùng nhau đánh giặc giữ nước bảo vệ núi rừng vùng biên cương của đất nước. Lễ hội Thành Bản Phủ gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ được bắt đầu bằng rước kiệu, múa rồng trang trọng; sau đó là phần dâng hương, đọc chúc văn kể lại quá trình đấu tranh đánh đuổi giặc ngoại xâm và giữ bản làng của thủ lĩnh tướng quân Hoàng Công Chất.

Phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi thể thao truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc.

Di tích lịch sử Thành Bản Phủ - Đền thờ Hoàng Công Chất đã được Nhà nước xếp hạng công nhận là Di sản văn hóa quốc gia. Lễ hội Thành Bản Phủ cũng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hàng năm thu hút hàng vạn lượt khách du lịch và nhân dân các dân tộc đến tham quan, thấp hương tưởng niệm.

#### **016. HOÀNG YÊN/ Bắt hai vụ vận chuyển ma túy// Quân đội nhân dân.- Số 20081.- Ngày 1/3/2017 - Tr.8**

Khoảng 13 giờ ngày 28/2, tại khu vực bản Te Luống, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, lực lượng chức năng Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Điện Biên phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vàng A Thông (sinh năm 1989), trú tại bản Na Côm, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên đang vận chuyển 110 gói ni-lông màu xanh, bên trong có chứa 22.000 viên ma túy tổng hợp.

Cũng vào chiều 28/2, tại huyện Tân Uyên, Công an huyện Tân Uyên(tỉnh Lai Châu) tổ chức họp báo về kết quả đấu tranh, bắt giữ hai đối tượng Hạng A Lâu(sinh năm 1965), trú tại bản Tà Số, xã Chiềng Hắc và Sòng Thị Dí, trú ở xã Lóng Sập (cả hai đều trú ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), vận chuyển trái phép 39 bánh kê-rô-in. Hai đối tượng còn mang một khẩu súng K59 Và 7 viên đạn. Tại cơ quan Công an, hai đối tượng trên khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này sang Lào Cai cho đối tượng tên Cù (người Lào) đã quen trước đó, để nhận tiền công là 150 triệu đồng.

Cả hai vụ án trên đang được các cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ.

#### **017. HIẾU QUỲNH/ Ngăn chặn nhiều vụ hủy hoại rừng// Công an nhân dân.- Số 4260.- Ngày 26/3/2017 - Tr.4**

Ngày 25-3, Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cho biết vừa phối hợp với các ban, ngành triển khai kế hoạch ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng chặt phá rừng phòng hộ tại bản Huồi Nôm, xã Mường Khong. Đoàn công tác đã thu giữ 14 cưa máy, 9 khẩu súng tự chế, triệu tập, tạm giữ hành chính 12 đối tượng có liên quan để làm rõ, xử lý. Trong tháng 3-2017, tại huyện bn, tỉnh Điện Biên, các tổ công tác đã triệu tập 56 đối tượng tham gia hủy hoại 18,6ha rừng, trong đó khởi tố 15 vụ với 16 đối tượng tham gia; đã vận động, cưỡng chế 22 hộ dân với 70 nhân khẩu từ các nơi khác di cư ngoài kế hoạch đến huyện Mường Nhé, trở về nơi cư trú. Nguyên nhân dẫn đến phá rừng trái pháp luật chính là do tình trạng dân di cư tự do diễn ra phức tạp, hình thành điểm nóng về phá rừng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

#### **018. CHU QUỐC HÙNG/ Bắt 56 đối tượng phá rừng ở địa bàn đặc biệt ‘nóng’ Mường Nhé// <http://baotintuc.vn>.- Ngày 22/03/2017**

Cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên đã bắt giữ 56 đối tượng tham gia hủy hoại 18,6ha rừng ở địa bàn đặc biệt "nóng" Mường Nhé.

Từ ngày 1/3 đến nay, triển khai Kế hoạch giải quyết tình trạng phá rừng và di cư ngoài kế hoạch tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, lực lượng Công an và các ngành chức năng tỉnh Điện Biên đã bắt giữ 56 đối tượng, trong đó khởi tố 15 vụ với 16 đối tượng tham gia hủy hoại 18,6 ha rừng trên địa bàn đặc biệt "nóng" về tình trạng phá rừng.

Đại tá Lã Đăng Chiến, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư Trung ương và Kế hoạch 420 ngày 22/2/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch giải quyết tình trạng phá rừng và di cư ngoài kế hoạch tại huyện Mường Nhé, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch số 199 với các phương án triển khai quyết liệt.

Ngày 27- 28/2, Hội nghị triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ rừng đã được tổ chức với sự tham dự của 118 trưởng bản, đội ngũ cán bộ xã của huyện Mường Nhé.

Tiếp đó, tỉnh Điện Biên đã thành lập Ban chỉ đạo với 7 tổ công tác với gần 500 cán bộ, chiến sĩ các ban ngành của tỉnh, các lực lượng vũ trang trực tiếp xuống từng khu vực điểm nóng về tình trạng phá rừng từ trước đến nay.

Đặc biệt, Ban Giám đốc Công an tỉnh cử hai đồng chí là Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp xuống địa bàn, chỉ huy lực lượng tại cơ sở. Hằng ngày, các tổ công tác báo cáo về Ban chỉ đạo tỉnh, mỗi tuần đều có giao ban, báo cáo kết quả và rút kinh nghiệm triển khai.

Trong thời gian này, lực lượng chức năng đã vận động, cưỡng chế 22 hộ với 70 người từ nơi khác di cư ngoài kế hoạch đến Mường Nhé, trở về nơi cư trú cũ.

Từ ngày 1/3 đến nay, các tổ công tác đã triển khai quyết liệt các kế hoạch đề ra, đặc biệt, có những ngày các tổ công tác đã bắt quả tang và khởi tố tới 4 vụ hủy hoại rừng.

Riêng trong ngày 11/3, Cơ quan điều tra đã lập hồ sơ, khởi tố 4 vụ với 4 đối tượng về hành vi hủy hoại rừng gồm: Hồ A Hù (sinh năm 1986, trú tại bản Vang Hồ, xã Nậm Vì) đã phá 3.844m<sup>2</sup> rừng phòng hộ tại khu vực bản Nậm Vì, xã Nậm Vì để làm nương rẫy. Đối tượng Vàng Dủ Di (sinh năm 1965, trú tại bản Vang Hồ, xã Nậm Vì ) phá 22.796m<sup>2</sup> rừng phòng hộ trạng thái IIIa tại khu vực bản Vang Hồ. Mùa Chờ Cá (sinh năm 1967, trú tại bản Vang Hồ, xã Nậm Vì) đã phá 5.941m<sup>2</sup> rừng phòng hộ trạng thái IIa tại khu vực bản Nậm Vì. Lùng Văn Thân (sinh năm 1983, trú tại bản Quảng Lâm, xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé) đã phá 3.724m<sup>2</sup> rừng phòng hộ trạng thái IIa tại địa bàn UBND xã Quảng Lâm bảo vệ.

Đặc biệt, ngày 12/3, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ Phàng Thị Dế (sinh năm 1987, trú tại bản Suối Voi, xã Lenh Su Sìn) về hành vi phá 14.500m<sup>2</sup> rừng phòng hộ. Theo quy định, nếu diện tích rừng bị phá từ 3.000m<sup>2</sup> trở lên là đủ điều kiện để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đưa ra xét xử trước pháp luật.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Điện Biên, trong thời gian gần đây, tình trạng phá rừng và di cư ngoài kế hoạch vào địa bàn các xã thuộc huyện Mường Nhé vẫn tiếp tục diễn ra và có chiều hướng phức tạp hơn.

Theo thống kê từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2016, lực lượng chức năng đã phát hiện 186 vụ phá rừng mới, gây thiệt hại 175ha rừng, trong đó có gần 87ha rừng phòng hộ. Công tác tuyên truyền, vận động, giải quyết vấn đề di cư ngoài kế hoạch vào địa bàn cũng chưa hiệu quả.

Từ thực trạng này, chính quyền tỉnh Điện Biên và các lực lượng chức năng đã triển khai xây dựng các kế hoạch, phương án, bắt đầu từ ngày 1/3/2017 ra quân đồng loạt thực hiện các biện pháp quyết liệt, nhằm chấn chỉnh thực trạng phá rừng và di cư ngoài kế hoạch tại huyện Mường Nhé.

**019. Hỗ trợ cán bộ y tế thay đổi phong cách, thái độ phục vụ bệnh nhân// <http://laodong.com.vn>.-Ngày 22/03/2017**

Nhằm thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế tỉnh Điện Biên phát động phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”...

Nhằm tiếp thu, xử lý kịp thời ý kiến phản ánh của người dân, CĐ ngành Y tế phối hợp với chuyên môn một số bệnh viện đã tiến hành lắp đặt lại toàn bộ số hòm thư góp ý trong đơn vị theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Thông tin thu nhận qua hòm thư chủ yếu là những lời khen, có một số ít thư phản ánh về điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh chưa đảm bảo hoặc phàn nàn về thái độ phục vụ của nhân viên y tế...

Với sự góp ý của người dân, các nhân viên y tế có nhiều thay đổi trong phong cách, thái độ phục vụ đối với người bệnh, được người bệnh và nhân dân ghi nhận. Đặc biệt, trong năm 2016, CĐ ngành Y tế còn phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tích cực vận động, tiếp nhận kinh phí do các cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tài trợ ủng hộ các bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nằm điều trị tại các bệnh viện, trạm y tế với tổng số tiền là hơn 73 triệu đồng.

Với số tiền ủng hộ trên, đã hỗ trợ tiền ăn cho 8 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nằm điều trị bệnh viện, với tổng số tiền là 5,89 triệu đồng; vận động và giúp nhóm thiện nguyện của nhà hàng Đồi Thông và nhà hàng Cá Hồi TP.Điện Biên phát 3.600 suất cơm, 1.000 suất cháo miễn phí cho người bệnh và người nhà người bệnh đang điều trị tại bệnh viện; Trung tâm Y tế huyện Mường Chà đã hỗ trợ 2 bữa ăn chính và ăn sáng cho 8 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức nấu cháo miễn phí cho người bệnh nghèo là trẻ em và người già là người dân tộc và một số người bệnh hậu phẫu. Ngoài ra, các bệnh viện đã phát 2.971 suất cháo miễn phí, phát 30 suất quà tết cho người bệnh nằm viện với tổng số tiền là 12,6 triệu đồng.

Theo đánh giá của bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch CĐ ngành Y tế Điện Biên - qua một năm triển khai thực hiện, nhận thức của hầu hết nhân viên y tế tại các đơn vị đã có sự chuyển biến tích cực, nhân viên y tế đã nhận thức được tầm quan trọng của việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp với người bệnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ... Trong thời gian tới, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Điện Biên tiếp tục triển khai việc thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, đây là đợt phát động

thi đua trong thời gian dài, gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với ngành y tế.

**020. K.K/ Điện Biên: Mở 69 lớp xóa mù chữ và GD sau khi biết chữ// Giáo Dục và thời đại.- Số 58.- Ngày 09/03/2017 - Tr.9**

Năm 2017, sở GD&ĐT đồng ý cho huyện Tuần Giáo, Điện Biên Đông và Mường Chà mở 69 lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho 1.606 học viên. Năm 2016 toàn tỉnh đã mở 137 lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ tại 9 huyện, thị xã với 2.914 học viên tham gia. Nhờ các nỗ lực trong công tác giáo dục, năm qua có 2 địa phương đầu tiên trong tỉnh và huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

**021. K.K/ Điện Biên: Dự kiến có 5.845 thí sinh tham gia Kỳ thi THPT quốc gia 2017// Giáo dục và thời đại.- Số 62.- Ngày 14/3/2017 - Tr.2**

Theo Sở GD&ĐT, Kỳ thi THPT quốc gia 2017 toàn tỉnh dự kiến có 5.845 thí sinh tham gia. Trong đó, 4.062 thí sinh các trường THPT; 583 thí sinh các trung tâm GDTX và 1.200 thí sinh tự do. Địa bàn có số thí sinh ở các trường THPT dự thi nhiều nhất là: TP Điện Biên Phủ 1.110 thí sinh, huyện Điện Biên 800 thí sinh, Tuần Giáo 636 thí sinh, Tủa Chùa 407 thí sinh. UBND tỉnh vừa phê duyệt phương án tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh có 1 cụm thi với 20 điểm thi.

**022. MINH PHONG/ Vững tin bước vào Kỳ thi THPT quốc gia 2017 Minh Phong// Giáo dục và thời đại.- Số 72.- Ngày 25/3/2017 - Tr.4**

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 đang đến gần, thời điểm này không khí học tập tại các nhà trường nghiêm túc và sôi nổi hơn bao giờ hết. Theo các thầy, cô giáo đây chính là thời điểm các em cần tập trung cao độ cho việc học tập, định hướng cho việc chọn ngành, chọn trường. tuy nhiên các em cũng cần ổn định tâm lý và có một tâm thế tốt để vững tin bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2017 đạt kết quả cao.

**Rèn luyện kỹ năng làm bài thi:**

Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay toàn tỉnh Điện Biên dự kiến có 5.845 thí sinh tham gia. UBND tỉnh đã phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Theo đó, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 có 1 cụm thi với 20 điểm thi do Sở GD&ĐT chủ trì; đơn vị phối hợp, gồm: các trường đại học, cao đẳng do Bộ GD&ĐT cử đến phối hợp tổ chức thi. Để kỳ thi diễn ra thành công và đạt kết quả cao, Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các nhà trường triển khai nhiều hoạt động dạy và học. Đồng thời, sau khi kết thúc chương trình sách giáo khoa lớp 12, cần nhanh chóng tổ chức ôn tập cho học sinh; làm việc với phụ huynh để phụ huynh phối hợp với nhà trường trong việc tập trung đầu tư thời gian ôn tập cho các em; giải tỏa tâm lý, áp lực, tạo điều kiện cho các em ngoài ôn luyện trên lớp còn phải tích cực tự học ở nhà. Riêng với những học sinh có học lực khá, trong thời gian ôn tập tại trường, giáo viên sẽ hướng dẫn và cung cấp thêm tài liệu về phần kiến thức nâng cao để nghiên cứu.

Tại Trường THPT Mường Chà (Điện Biên), thầy Phó Hiệu trưởng Trần Cường – cho biết: Hiện nay, ngoài việc tiếp tục tập trung hoàn thành chương trình dạy học lớp 12 cho các em, nhà trường còn tích cực triển khai hướng dẫn ôn tập và đẩy mạnh cho các em. Bên cạnh đó, nhà trường còn chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên đồng viên, hỗ trợ các em trong học tập và giúp các em ổn định tâm lý, nắm chắc quy chế thi, từ đó có kế hoạch ôn tập hợp lý.

Trước những điểm mới của kỳ thi năm nay, thầy Cường cho rằng, thời điểm này cả giáo viên và học sinh cần thay đổi phương pháp ôn tập sao cho hợp lý và hiệu quả. Theo đó, giáo viên cần giúp học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản của từng môn học, đồng thời có thể xây dựng các bài tập hoặc đề luyện thi theo cấu trúc của đề thi minh họa mà Bộ GD&ĐT đã công bố trước đó để các em có điều kiện được cọ sát và củng cố lại kiến thức thật vững vàng. Bên cạnh đó, cũng cần hướng dẫn các em rèn luyện kỹ năng làm bài và tăng cường khả năng thực hành cho học sinh để các em vừa rèn kỹ năng vận dụng, vừa thích ứng với sự thay đổi thời gian làm bài.

**023. KK/ Đến năm 2020, huy động trẻ 0 - 2 tuổi ra lớp đạt 50%// Giáo dục và thời đại.- Số 74.- Ngày 28/3/2017 - Tr.2**

Sở GD&ĐT vừa ký kết chương trình phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 50%; tạo tiền đề nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, đáp ứng yêu cầu phát triển GDMN trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, phối hợp huy động trẻ nhà trẻ ra lớp, các đơn vị cũng sẽ đẩy mạnh công tác xóa mù chữ, phấn đấu đến năm 2020, Điện Biên đạt chuẩn về xóa mù chữ mức độ 2, tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 – 60 đạt 94%; 80% người biết chữ tiếp tục học tập và không mù chữ trở lại.